



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๗๖๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๖๔ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

กทผ. ชี้แจง

- ❖ เร่งเยียวยาอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอาคารถล่มภายในหมู่บ้านกฤษดาภิรมย์ ๓๑
- ❖ เข้มงวดตรวจสอบร้านอาหาร/สถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

❖ เร่งเยียวยาอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอาคารถล่มภายในหมู่บ้านกฤษดาภิรมย์ ๓๑

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้และอาคารทรุดตัวในหมู่บ้านกฤษดาภิรมย์ ๓๑ เขตทวีวัฒนาว่า การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือทายาทสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้นั้นเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าตัว หรือทายาท ยังสามารถยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เพิ่มเติมจากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ให้ได้รับเงินชดเชย เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และค่าจัดการศพ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและพิการทุพพลภาพ ให้ได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกินรายละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท หรือเงินดำรงชีพรายเดือน เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ขณะเดียวกันได้ประสานผู้แทนเจ้าของอาคารชี้แจงการดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการรื้อถอนซากอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ได้รับความเสียหายภายหลังจากการรื้อถอนอาคาร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบการก่อสร้างตัดแปลงอาคารในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทผ. สรุบบทเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสั่งการให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง และลมพัดแรง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย รวมถึงลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

❖ เข้มงวด ...

❖ **เข้มงวดตรวจสอบร้านอาหาร/สถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙**

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุขพบการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ ปทุมธานี และนครปฐม โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ การคลุกคลีใกล้ชิด ไม่สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มร่วมกันว่า สำนักเทศกิจได้จัดชุดตรวจบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในร้านอาหารและสถานประกอบกิจการอื่น เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ขณะเดียวกันได้แนะนำมาตรการป้องกันโรคให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการถือปฏิบัติ เช่น การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Distancing) การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย (Mask wearing) จัดให้มีเจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือประจำร้าน (Hand washing) ตลอดจนเพิ่มรอบทำความสะอาดร้านโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก โดยระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการไปแล้วทั้งหมด ๑๔,๑๖๖ แห่ง นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชุดตรวจบูรณาการดังกล่าวจะเพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบจุดบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่กระทรวงสาธารณสุขและ กทม. กำหนดอย่างเคร่งครัด

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร